



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

6 มกราคม 2567



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

อภิปรายงบฯ 2567 ส่วนของ สร.

แจ้งงบฯ สร. มุ่งสร้างสุขภาวะที่ดี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, hfocus, mcot)

- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รว.สร. กล่าวแจ้งอภิปรายงบประมาณ ประจำปี 2567 ในส่วนของ สร. ได้รับบารวม 319,594.75 ล้านบาท โดยมี 1

6 หน่วยรับงบประมาณเพิ่มขึ้น 23,932.66 ล้านบาท เพิ่มเงิน อสม. จากเดิม 1,000 บาทต่อเดือน เป็น 2,000 บาท ตามมติ ครม. มุ่งแก้ปัญหาเชิงระบบ วางรากฐานและจะเป็นกระทรวงหนึ่งสร้างเศรษฐกิจให้ประเทศ เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน โดยงบฯปี 2567 จัดให้สอดคล้องนโยบายใหม่ 6,273 ล้านบาท ใน 10 คิววิน เป็นงบฯที่รองรับค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการทางการแพทย์นอกเหนือจากรายหัว ซึ่งก่อนหน้านี้มีการใช้งบประมาณไปวางก่อนดำเนินไปส่วนหนึ่ง ส่วนเรื่องยาเสพติด และกลุ่มงานจิตเวช เราเห็นว่าเป็นงานสำคัญระดับชาติ เตรียมผลักดันยาจำเป็นไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ส่วนเรื่องบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งขวัญกำลังใจ ค่าตอบแทนต่าง ๆ เป็นนโยบายเร่งรัด โดยจะดูทุกมิติภาระงาน ความเป็นอยู่ สวัสดิการ ความก้าวหน้า แก่ภาระหนี้ต่าง ๆ รวมถึงการบรรจุแต่งตั้ง ส่วนแนวทางการผลิตบุคลากร ภายใน 10 ปีข้างหน้า จะมี 9 หมอตอบโจทย์การบริการปฐมภูมิ และสิ่งที่เป็นข้อเสนอ ข้อเสนอ จะถูกเข้าสู่ขั้นกรรมาธิการ

งบฯรักษาผู้ป่วยจิตเวช

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, มติชน, ผู้จัดการ, แนวหน้า, เดลินิวส์, ข่าวสด, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, INN, news1live, mcot, springnews, soudhitalk, thaipbs, nationtv, newtv, ch3plus, hfocus, thematter, workpointtoday, thestandand)

- น.ส.สิริภัส กองตระการ" สส.กรุงเทพ พรรคก้าวไกล อภิปรายในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับการจัดงบประมาณของ สร. ในการรักษาผู้ป่วยจิตเวช ที่รัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญกับอาการของผู้ป่วยจิตเวช ที่มาจากยาเสพติด มากกว่าปัญหาสุขภาพจิตปกติที่เป็นวิกฤติเหมือนกัน ทั้งที่ ปัญหาผู้ป่วยจิตเวชอื่น ๆ อยู่ใกล้ตัวกว่าที่คิด และอาจก่อความรุนแรงขึ้นได้ โดยกลุ่มที่น่ากังวลที่มีอัตราฆ่าตัวตายสูง คือ วัยรุ่น นักศึกษา วัยทำงาน ที่จะเติบโตมาเป็นบุคลากรของประเทศ แต่การเข้าถึงบริการสาธารณสุขยังค่อนข้างจำกัด ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ และมีการจัดสรรงบประมาณให้กรมสุขภาพจิต แค่ 1.8% จากงบของ สร. ซึ่งโดนตัดออกไปถึง 69.4%

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, mcot, hfocus)


- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รว.สร. กล่าวแจ้งอภิปรายงบประมาณ ประจำปี 2567 ในส่วนของเรื่องยาเสพติดและกลุ่มงานจิตเวช เราเห็นว่าเป็นงานสำคัญระดับชาติ เป็นแนวโน้มใหม่ที่เกิดกับประชาชนคนไทยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ จนเกิดผลกระทบต่อผู้อื่น เรื่องนี้เป็นหนึ่งในคิววินต้องเสร็จใน 100 วัน และนายกรัฐมนตรียประกาศเป็นแผนปฏิบัติการเร่งรัดยาเสพติดต้องลดลงภายใน 1 ปี งานหลักของ สร. คือ บำบัด รักษาฟื้นฟู โดยแบ่งผู้เกี่ยวข้องยาเสพติด ทั้งนี้ ยอมรับว่าเรื่องยาเสพติดมีปัญหาลึกและกำลังดำเนินการผลักดันยาที่จำเป็นไว้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อได้สิทธิประโยชน์ที่จะเบิกจ่าย

KPI บำบัดผู้ป่วยยาเสพติด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus

- น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษก สร.ฝ่ายการเมือง ตอบโต้ นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล ที่ลุกขึ้นอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในเรื่องของ สร. พาดพิงมาถึง นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รว.สร. ว่า หากผู้ป่วยยาเสพติด ถ้าเข้าสู่กระบวนการรักษาแล้ว จะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องจนถึงบ้าน ซึ่งรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตั้งไว้ที่ 60% แต่ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว เพิ่มเป็น 62% ในปีนี้ แต่ผลงานของ พล.อ.ประยุทธ์ ทำได้ 65% แต่รัฐบาลปัจจุบันตั้งตัวชี้วัดที่ 62% ถ้าแบบนี้ไม่ต้องมีรัฐบาลก็ได้

- โฆษก สร. ระบุว่า การตั้งเป้าหมายตัวชี้วัดที่ 62% นั้น เป็นการตั้งเป้าหมายในช่วงของการจัดทำงบประมาณฯขึ้นตามขั้นตอนของการตั้งเป้าหมายที่ 60-62-64 ซึ่งจะรู้ว่าผลงานจะออกมาเป็นเท่าไร ต้องติดตามการทำงานครบ 1 ปี หรือ 365 วัน จึงจะทราบว่าทสรุจะออกมากี่เปอร์เซ็นต์ และจะบอกได้ว่าทำได้เกินหรือต่ำกว่าที่ตั้งไว้ การเข้ามาทำงานในรัฐบาลของ นพ.ชลน่าน เพิ่งผ่านมาเพียง 100 วัน ยังไม่สามารถสรุปตัวเลขออกมาได้ ส่วนตัวเลขที่ พล.อ.ประยุทธ์ ทำได้ 65% ในปี 65 นั้น ตั้งจากเกณฑ์ที่ได้จริงในปี 64 ที่ทำได้แค่ 55% เท่านั้น แต่เมื่อประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่มีผลบังคับใช้ ในปี 65 มีการบังคับบำบัด การติดตามคนมาเข้ารับการรักษา ทำได้ง่ายขึ้น ตัวเลขจึงขึ้นไปถึง 65% อยากให้ติดตามการทำงาน ของ นพ.ชลน่าน ให้ครบ 1 ปี ผลการทำงานที่เป็นผลประโยชน์ต่อประชาชนอาจจะได้เห็นตัวเลขผลงานสูงถึง 90%

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
จากที่ตั้งเป้าไว้ 62%	
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>Smart Card อสม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, thailandplus, acnews, mcot, prd., thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ.) เป็นประธานพิธี MOU โครงการจัดทำ Smart Card อสม. “Smart อสม. – Innovation Smart Card” ระหว่าง นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. และ นายฉัตรชัย ศิริโล ผู้จัดการ ธ.ก.ส. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชน ตั้งเป้า อสม.ทุกคนมีบัตรแสดงตัวในการทำงาน รับสิทธิประโยชน์ ทำธุรกรรมทางผ่านบัตรไม่ต้องเสียเงิน รองรับนโยบายสร้างขวัญกำลังใจ และพัฒนาศักยภาพเป็น Smart อสม.</p>	-
<p>อสม.ไรเดอร์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, บ้านเมือง, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, thecoverage, thaipbs, hfocus, thejournalistclub)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เผยถึงการปั้นให้ อสม.เป็น Health Rider หรืออสม.ไรเดอร์ ให้เป็นผู้ส่งยาและเวชภัณฑ์ไปยังผู้ป่วยที่บ้าน เน้นการดูแลประชาชนให้ได้รับการดูแลรักษาหรือบริการสุขภาพ โดยไม่จำเป็นต้องมาสถานบริการ เป็นการผสมผสานระหว่างการดูแลที่บ้านและชุมชน โดยมี อสม. เป็นกลไกสำคัญ</p> <p>- น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษก สธ. ฝ่ายการเมือง เผยว่า อสม.ไรเดอร์ จะเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการนำยา เวชภัณฑ์จำเป็นไปส่งให้กับผู้ป่วยถึงบ้าน โดยเฉพาะผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง หนุนเสริมโครงการ “บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่” ช่วยลดความแออัด ลดการรอคอย และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารักษาที่ รพ.</p>	-
<p>ค่าป่วยการ อสม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, thailandplus, thaigov, hfocus, thejournalistclub, thaipbs)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวถึงค่าป่วยการ อสม. 2,000 บาท อยู่ในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ พ.ศ.2567 ที่เสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร คาดว่าวันนี้ (5 ม.ค. 67) สภาจะรับหลักการวาระที่ 1 และจะเข้าพิจารณา วาระ 2 โดย กมธ.การงบประมาณ ใช้เวลาถึงเดือน เม.ย. 67 และคาดว่าจะกลาง เม.ย.นี้ จะผ่านวาระที่ 3 ทูลเกล้าฯ เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา คาดว่าจะใช้งบประมาณ 67 ได้ในเดือน พ.ค. เบิกได้เต็ม 2,000 บาท ส่วนเดือน ต.ค. 66 - เม.ย. 67 ที่เบิกเดือนละ 1,000 บาท ก็สามารถตกเบิกย้อนหลังได้</p>	-
<p>อุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, news1live)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการขยายเวลาเปิดสถานบริการ 4 จังหวัด ถึงเวลา 04.00 น. ซึ่งช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ที่ผ่านมา พบว่ามีอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมากขึ้นว่า สถิติตั้งแต่ 29 ธ.ค.66 - 4 ม.ค. 67 อุบัติเหตุลดลงกว่าเป้าหมายกว่าร้อยละ 10 ดังนั้น จะบอกว่าอุบัติเหตุเพิ่มเกิดจากการขยายการเปิดสถานบริการ อาจเป็นสมมุติฐานที่ไม่ค่อยตรง ซึ่งต้องไปดูรายละเอียดเป็นราย ๆ ไป</p> <p>- นายโชติณรินทร์ เกิดสม รองปลัด มท. แกลงข่าวสรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 7 วันของการณรงค์ ตั้งแต่ 29 ธ.ค. 66 - 4 ม.ค. 67 เกิดอุบัติเหตุรวม 2,288 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ รวม 2,307 คน ผู้เสียชีวิต รวม 284 ราย จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่ จ.กาญจนบุรี 82 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ จ.กาญจนบุรี 89 คน จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพฯ 19 ราย จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตมี 11 จังหวัด ได้แก่ จ.กระบี่ จ.กาฬสินธุ์ จ.ชัยนาท จ.ตาก จ.นครนายก จ.ปัตตานี จ.พิจิตร จ.แม่ฮ่องสอน จ.สตูล จ.สมุทรสงคราม จ.อำนาจเจริญ</p>	-
<p>รถโมบายรักษาหลอดเลือดสมองครบวงจร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, acnews, thailandplus, thaigov)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ร่วมลงนาม MOU การพัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา ระหว่าง สธ. กับ มูลนิธิรพ. มท. อว. DES และกสทช. เป็นการส่งรถโมบายรักษาหลอดเลือดสมองครบวงจรเชิงรุก ตรวจ-รักษา ลดเสียชีวิต พิการ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพิ่มความปลอดภัย ลดการเสียชีวิต และลดภาวะทุพพลภาพ และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันของเขตสุขภาพ</p>	-
<p>โครงการอ่านสร้างสุข</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์มติชน</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เป็นประธานในพิธี MOU โครงการ "โรงพยาบาลอ่านสร้างสุข" ระหว่าง นายว</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ศักดิ์ ประยูรศุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท งานดี จำกัด ในเครือมติชน และพญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ มุ่งเน้นกลุ่มประชาชนที่ใช้บริการทางการแพทย์ใน รพ. สังกัด สธ. โดยเครือมติชนมีความยินดีในการจัดส่งหนังสือพิมพ์รายวันให้ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้แก่ผู้มารับบริการทางการแพทย์ ระยะแรกนำร่อง รพ. สังกัดกรมการแพทย์ใน กทม.</p>	
<p>สูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มความเสี่ยงเสพติดกัญชา สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์, thailandplus, thebangkokinsight, ch7, isaranews, thereporter) - นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยผลจากการศึกษาในสหรัฐอเมริกา พบการสูบบุหรี่ไฟฟ้านำไปสู่การเสพติดกัญชาในอีก 2 ปีข้างหน้า โดยมีโอกาสมากถึง 3.6-4 เท่า ขณะเดียวกันยังมีรายงานการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศแคนาดา เสี่ยงต่อการใช้กัญชาสูงถึง 4 เท่า จึงขอฝากให้ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ช่วยกันแนะนำถึงอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่แก่เยาวชน</p>	-
<p>โรคติดเชื้อไวรัสซิกา สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, thailandplus, hfocus, isaranews, js100, ch7) - นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า ช่วงฤดูหนาวของไทย แต่พื้นที่ส่วนใหญ่อากาศไม่ค่อยเย็น ส่งผลให้ยุ่งยากที่เป็นพาหะนำ 3 โรค ยังสามารถขยายพันธุ์ได้ โดยเฉพาะโรคติดเชื้อไวรัสซิกา ที่นำห้วงคือผู้ป่วยที่กำลังตั้งครรภ์จะส่งผลให้ทารกที่คลอดออกมามีความผิดปกติศีรษะเล็ก หรือพิการแต่กำเนิด ซึ่งในระยะ 4 สัปดาห์ล่าสุด พบผู้ป่วยมากที่สุดในกรุงเทพฯ 40 ราย ตามด้วย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 13 ราย จ.สุราษฎร์ธานี 3 ราย เน้นการป้องกันที่ดีที่สุดคือ การป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงลายกัด</p>	-
<p>รถบรรทุกสารเคมีรั่วไหล สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, mcof) - นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เผยว่า กรมอนามัย สนับสนุนทีม SEhRT ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี ร่วมเฝ้าระวัง ประเมินความเสี่ยงสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมจากภาวะฉุกเฉินรถบรรทุกสารเคมีรั่วไหล จ.สมุทรปราการ ร่วมกับทีม สสจ.สมุทรปราการ แม้ขณะนี้จะคลี่คลายลงและมีการนำสารที่รั่วไหลไปกำจัดอย่างถูกต้องแล้ว ยังต้องเน้นย้ำสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง</p>	-
<p>โปรดเกล้าแต่งตั้งอธิบดี-รองปลัด สธ. สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, nationtv) - เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศแต่งตั้ง ขรก.พลเรือนสามัญ สธ. ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 11 ราย ประกาศเมื่อ 4 ม.ค. 67 ดังนี้ 1.นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมควบคุมโรค 2.พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการแพทย์ 3.นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกข์ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสุขภาพจิต 4.นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 5.นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ 6.นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ อย. 7.พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมอนามัย 8.นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัด สธ. 9.นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัด สธ. 10.นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัด สธ. และ 11.นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัด สธ.</p>	-
<p>ข่าวปลอม สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ - สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ชี้แจงกรณีมีการแชร์เรื่อง ใช้โรลออนทำให้เป็นมะเร็งเต้านม เพราะมีสารอลูมิเนียมคลอไฮเดรตที่เป็นสารก่อมะเร็งเต้านมผสมอยู่นั้น เป็นข้อมูลเท็จ ยังไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัด</p>	-
<p>จับแหล่งขายน้ำท่อม-ยาแก้ไอ-กัญชา สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ ch7 - นายพุดพิงศ์ ศรีมาตย์ ผู้ว่าฯ เชียงราย สั่งการตรวจสอบร้านยันโคตร ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย หลังได้รับแจ้งว่ามีการจำหน่ายน้ำใบกระท่อมให้เด็กและเยาวชนไปนั่งจิบกัน ทั้งคืน พบมีเยาวชนเข้าใช้บริการจริงประมาณ 50 คน มีอายุต่ำกว่า 18 ปี 12 คน อายุต่ำสุดเพียง 14 ปี ตรวนค้นห้องเก็บวัตถุดิบและปรุงเครื่องดื่ม พบใบกระท่อม น้ำกระท่อม น้ำหวานแต่งกลิ่น ยาแก้ไอ และน้ำกัญชา ที่ใช้ผสมกันเป็นสูตรต่าง ๆ และช็อกโกแลตจำนวนหนึ่ง ส่วนคนดูแล 2 คน ไม่มีใบอนุญาต ไม่พบหนังสือรับรองการแจ้งการผสมอาหาร ไม่มีการตรวจความปลอดภัยของอาหาร จึงรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีต่อไป.</p>	-